

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

วันอังคาร ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสมพงศ์ ลาพิงค์	ประธานสภาเทศบาล	สมพงศ์ ลาพิงค์	
2	นายจันคำ ทันทล้ำ	รองประธานสภาเทศบาล	จันคำ ทันทล้ำ	
3	นายบุญลับ ปงกันคำ	สมาชิกสภาเทศบาล	บุญลับ ปงกันคำ	
4	นายต๋าคำ ธรรมรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาล	ต๋าคำ ธรรมรัตน์	
5	นายชาติชาย ชุ่มมงคล	สมาชิกสภาเทศบาล	ชาติชาย ชุ่มมงคล	
6	ร.ต.อ.เผ่าพันธ์ ทุงกาศ	สมาชิกสภาเทศบาล	เผ่าพันธ์ ทุงกาศ	
7	นายกฤต มูลแจ่ม	สมาชิกสภาเทศบาล	กฤต มูลแจ่ม	
8	นางวงษ์เดือน ปินทรายมูล	สมาชิกสภาเทศบาล	วงษ์เดือน ปินทรายมูล	
9	นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์	สมาชิกสภาเทศบาล	อภิสิทธิ์ ไชยรินทร์	
10	นางอำพัน เมืองสุวรรณ	สมาชิกสภาเทศบาล	อำพัน เมืองสุวรรณ	
11	นางเกษร แสนคำหล่อ	สมาชิกสภาเทศบาล	เกษร แสนคำหล่อ	
12	นางไพรินทร์ คำมี	สมาชิกสภาเทศบาล	ไพรินทร์ คำมี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายทงศักดิ์ ทองแสน	นายกเทศมนตรี	ทงศักดิ์ ทองแสน	
2	นางมยุเรศ อินทจักร์	รองนายกเทศมนตรี	มยุเรศ อินทจักร์	
3	นายอรัญ จินดาธรรม	รองนายกเทศมนตรี	อรัญ จินดาธรรม	
4	นางยุพิน วุฒิการณ	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ยุพิน วุฒิการณ	
5	ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ณะศรี	เลขานุการสภาเทศบาล	ธีรภพ ณะศรี	
6	นายสมศักดิ์ คำลือ	รองปลัดเทศบาล	สมศักดิ์ คำลือ	
7	นางนิรุชา ชาวคำเขตต์	หัวหน้าสำนักปลัด	นิรุชา ชาวคำเขตต์	
8	นางอุไรวรรณ เป็งสุข	ผอ.กองคลัง	อุไรวรรณ เป็งสุข	
9	นายคเชนทร์ ไชยเจริญ	ผอ.กองช่าง	คเชนทร์ ไชยเจริญ	
10	นางรัตนา วงศ์ปัญญา	ผอ.กองสาธารณสุข	รัตนา วงศ์ปัญญา	
11	นายศตวรรษ ลือเลิศ	ผอ.กองการศึกษา	ศตวรรษ ลือเลิศ	
12	นายชมพร จับใจนาย	ผอ.ร.ร.เทศบาล 2 บ้านใหม่	ชมพร จับใจนาย	
13	นางรุ่งราตรี โพธิ์ทอง	รก.หน.ศพด.ทต.จันจว้า	รุ่งราตรี โพธิ์ทอง	

## ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
14	นางพัชรณัฐ์ ติฐวสุธร	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	พัชรณัฐ์ ติฐวสุธร	
15	นายอนันต์ วุฒิ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	อนันต์ วุฒิ	
16	นายคมกฤษ คงมัน	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	คมกฤษ คงมัน	
17	นายนเรศ มาละ	หัวหน้าฝ่ายการโยธา	นเรศ มาละ	
18	นางเกษศิรินทร์ สิงธิสาร	หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้	เกษศิรินทร์ สิงธิสาร	
19	นางสาวธัญญา ชุ่มมงคล	นักวิชาการเงินและบัญชี รก. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ธัญญา ชุ่มมงคล	
20	นายสุเมธ ทุนภาค	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ	สุเมธ ทุนภาค	
21	นางพิศมัย ดวงแสง	จพง.ทะเบียนชำนาญงาน	พิศมัย ดวงแสง	
22	นางสาวณิชา จันทาพูน	นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	ณิชา จันทาพูน	
23	นางนัฐพร ลากใหญ่	จพง.ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน	นัฐพร ลากใหญ่	
24	นายเมธา ฐูปบูชา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ	เมธา ฐูปบูชา	
25	จำเอนปริดา ลากใหญ่	นิติกรชำนาญการ	ปริดา ลากใหญ่	
26	นายนัธพงษ์ เสนางาม	เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	นัธพงษ์ เสนางาม	
27	นายบุญชู หะวัน	เจ้าหน้าที่รักษาความสงบ	บุญชู หะวัน	
28	นายวาร ภิระบรรณ	ประชาชน	วาร ภิระบรรณ	
29	นายสุทธิพงษ์ สุทธิแสน	ประชาชน	สุทธิพงษ์ สุทธิแสน	
30	นายบุญมี จับใจนาย	พนักงานขับรถส่วนกลาง	บุญมี จับใจนาย	
31	นางสาวทิมพิกา โยสุใจ	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	ทิมพิกา โยสุใจ	
32	นางสาวนฤมล ร้องบุญลือ	จพง.ธุรการชำนาญงาน	นฤมล ร้องบุญลือ	

**เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.** เมื่อที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯ มาอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน แล้วถือว่าครบองค์ประชุม ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี เลขานุการสภาฯ แจ้งประกาศเทศบาลตำบลจันจว้า เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้าสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ตามที่เทศบาลตำบลจันจว้า ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้าครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 นั้น บัดนี้ใกล้ถึงสมัยประชุมตามกำหนดแล้ว อาศัยอำนาจตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 22 ประธานสภาเทศบาลตำบลจันจว้า จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นายสมพงษ์ ลาพิงค์ ประธานสภาเทศบาลตำบลจันจว้า และกล่าวเชิญประธานสภา ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

สวัสดิคคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุม ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

- สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแต่ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอ่านสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค ถึง นายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ลงวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น ได้รับแจ้งว่าจังหวัดเชียงราย ว่า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการเลือกตั้งและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งเวียนสารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดังนี้

สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการส่วนภูมิภาค ถึง สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงราย “ตามทีพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2477 การปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลจึงถือกำเนิดขึ้นนับแต่นั้นเป็นต้นมา ปีนี้เป็นปีที่ 87 กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลให้เข้ามาสู่สภาเทศบาลแห่งนี้

ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้ง สภาเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบต่อ

ประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทำการพิจารณาหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบัญญัติต่างๆ หรือกิจการอื่นใด อันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความสำเร็จของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ยึดมั่นในประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต พุฒเทเอาใจใส่เป็นธุระต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใดๆ
5. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง

ท้ายนี้กระผมขออน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพลสภานักเรียนชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการทำงานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” และขอกราบอาราธนาอัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้าฟ้างคราช พระเจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาเมืองเชียงรายได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนในพื้นที่ของท่านสืบไป สมกับความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้ นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย”

และ สารจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าฝ่ายบริหารในราชการ ส่วนภูมิภาค ถึง นายกเทศมนตรีในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

“ตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 แห่ง ราชวงศ์จักรี ได้พระราชทานจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ สุขาภิบาลขึ้น ที่สุขาภิบาลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นแห่งแรกในปี พุทธศักราช 2448 ซึ่งพัฒนามาเป็นรูปแบบเทศบาลในปัจจุบัน กระผมขอ แสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา และผ่านการรับรองของคณะกรรมการ การเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุด จากพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลให้เข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อบริหารงาน ในกิจการของเทศบาล ตามที่รัฐได้กระจายอำนาจมายังประชาชนในท้องถิ่น

หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้วนับตั้งแต่ ท่านทราบผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยรับผิดชอบต่อนโยบายที่ให้ไว้ การพัฒนาท้องถิ่น คุณลักษณะชีวิตของพี่น้องประชาชน นำมาซึ่งความเจริญวัฒนาสถาพรแก่ท้องถิ่น ด้วยความปรารถนาดี กระผมอยากเห็นความสำเร็จของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาล ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ยึดมั่นในประโยชน์สูงสุดของประชาชน ไม่ใช่อำนาจของตนประพฤตินในลักษณะมีส่วนได้เสียหรือเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ห่มเทเอาใจใส่เป็นธรรมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ห่มเทเอาใจใส่เป็นธรรมาต่อปัญหาความต้องการของประชาชน
4. กำหนดนโยบายที่สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนอันไม่ขัดต่อกฎหมาย รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ
5. ไม่กระทำการอันเป็นการจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือประพฤติดินเฝ้าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย

ท้ายนี้กระผมขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทยเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตและ

การทำงานดังมีใจความตอนหนึ่งว่า “บ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ ย่อมอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐาน ขอให้ยึดมั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่” และขอ กราบอาราธนาอัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ดวงวิญญาณของพระเจ้า พังคราช พระเจ้าพรหมมหาราช พญามังรายมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหมดที่ปกปักรักษาเมืองเชียงรายได้โปรดดลบันดาลอภิบาลให้สมาชิก สภาเทศบาลทุกท่านประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นคุณอนันต์แก่ประชาชนในพื้นที่ของท่านสืบไป สมกับ ความไว้วางใจที่ประชาชนได้มอบให้ นายประจัญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย”

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

**ระเบียบวาระที่ 2** เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ขอเชิญทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมตามที่ฝ่ายเลขานุการสภาได้สำเนาจัดส่ง ให้ท่านแล้ว หากมีข้อความหรือเรื่องใดที่สงสัยหรือไม่ถูกต้อง ขอให้ซักถาม หรือขอให้แก้ไขได้ (ให้เวลาพอสมควร)

หากไม่มีท่านใดจะแก้ไขหรือซักถาม ก็ขอมติที่ประชุมรับรองรายงาน การประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้าครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 กรุณายกมือ

ที่ประชุม

มีมติรับรอง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภาฯ)

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

**ระเบียบวาระที่ 3** เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
- ไม่มี -

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

**ระเบียบวาระที่ 4** เรื่องการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ขอเชิญเลขานุการสภา แจ้งรายละเอียดข้อกฎหมายให้สภารับทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอเรียนให้ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 48 ทศ ได้กำหนดว่า ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภา เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อ

**ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี**  
**เลขานุการสภาเทศบาล**

สภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี กรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาลหรือสภาเทศบาลถูกยุบตามมาตรา 24 หากมี กรณีที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ สำคัญของราชการหรือราษฎร นายกเทศมนตรีจะดำเนินการไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็นก็ได้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภา เทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบาย โดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภา เทศบาล การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ให้กระทำโดย เปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้ สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถ แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดทำนโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาเทศบาลทุก คนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตาม กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลแล้ว ให้ นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงาน เทศบาลด้วย

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

**นายสมพงศ์ ลาพิงค์**  
**ประธานสภาเทศบาล**

ตามที่เลขานุการสภาแจ้งระเบียบให้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว ลำดับต่อไป ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล ขอเรียนเชิญครับ

**นายทองศักดิ์ ทองแสน**  
**นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า**

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน กระผม นายทองศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ขอแถลงนโยบายการปฏิบัติงานต่อสภา เทศบาลตำบลจันจว้า ดังนี้

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า กรณีคณะกรรมการ การเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งตามมาตรา 142 แห่ง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ

นายทงศักดิ์ ทองแสน  
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

การเลือกตั้ง ด่วนที่สุด ที่ ลต 0012/4999 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และข้อ 179 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) มาตรา 48 ทวิ บัญญัติว่า ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และมาตรา 48 ทศ บัญญัติว่าก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้ นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

กระผม นายทงศักดิ์ ทองแสน จึงขอแถลงนโยบายดังกล่าวต่อสภาเทศบาลและผู้ทรงเกียรติ ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายการบริหารงานที่จะพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า ให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชนไว้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลจันจว้าทุกคน

กระผมตระหนักดีว่า การบริหารเทศบาลภายใต้สภาพแวดล้อมเหล่านี้ เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค จำเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์และการวางแผนที่ดี การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติราชการทุกระดับ ร่วมกันเป็นพลังในการพัฒนา

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลจันจว้า ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุถึงพันธกิจบังเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ดังนี้

#### 1. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และ ตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย ดังนี้

1.1 มุ่งเน้นการบริหารเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวก และพึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่

1.2 ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในการขอรับ



นายทงศักดิ์ ทองแสน  
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

การสนับสนุนงบประมาณใน โครงการที่เกี่วข้องกับภาพของเทศบาล

1.3 ส่งเสริมประชาธิปไตย ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการวางแผนการติดตาม ประเมินผล งานต่างๆ ของเทศบาล เพื่อให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

1.4 ดำเนินการบริหารงานด้วยความโปร่งใส บริสุทธ์ ยุติธรรม เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการ บริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี

1.5 ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนวางระบบการป้องกันและระงับ อัคคีภัยและภัยธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

1.6 ส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการวางแผน การคิดและการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.7 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีศักยภาพในการปฏิบัติราชการ

## 2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นโยบายด้านนี้จะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และต่อเนื่องกับโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว โดยกำหนดแนวทาง ดังนี้

2.1 สานต่อโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ภายในเขตเทศบาล ทั้งระบบให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกัน เพื่อความสะดวกของประชาชน ในการสัญจร

2.2 ขุดลอกลำเหมือง และแหล่งน้ำธรรมชาติ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และทำฝายชะลอน้ำตามสภาพของพื้นที่

2.3 ติดตั้ง ปรับปรุงและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแห่งชุมชนของเทศบาลพร้อมติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

## 3. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนา ดังนี้

3.1 ส่งเสริม เพิ่มมาตรฐาน และพัฒนาอาชีพ แก่ประชาชนในชุมชน ให้มีความสามารถในการประกอบ อาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น

3.2 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ

นายทงศักดิ์ ทองแสน  
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

3.3 ส่งเสริมดูแล การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรให้พอเพียง ทัวถึง และเป็นธรรม

3.4 จัดให้มีการศึกษาอบรมดูงานด้านการเกษตรแก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ในการทำการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการ อันจะนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้น

3.5 จัดทำแผนพัฒนาท่องเที่ยว เพื่อเป็นกรอบและแนวทาง ขับเคลื่อน การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

3.6 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เวียงหนองหล่มและบริเวณ โดยรอบ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งประวัติศาสตร์

3.7 พัฒนาหนองมโนราห์และหนองเขียวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการ กีฬาและนันทนาการเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

3.8 จัดให้มีและส่งเสริมตลาดชุมชนในพื้นที่

#### 4. นโยบายด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณี

เป้าหมายของการพัฒนา คือ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมและ จริยธรรม โดยการให้ความรู้ และมี การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปและส่งเสริมการศึกษาในระบบอย่าง เท่าเทียมและให้การสนับสนุนความต้องการในการจัดการเรียนการสอน ของครูอาจารย์เพิ่มเติมอย่างพอเพียง รวมถึงการจัดงบประมาณสนับสนุน การสอนพิเศษในวันเสาร์-อาทิตย์ ภายใต้กรอบระเบียบวิธีการจัดงบประมาณ

4.1 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพ และได้ มาตรฐาน

4.2 สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด

4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อไป

4.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเพื่อพัฒนาคน ในชุมชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม

#### 5. นโยบายด้านพัฒนาชีวิตและสังคม

เป้าหมายการพัฒนา คือ ใส่ใจผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนให้มี คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดูแลตัวเองได้ในขั้นพื้นฐานและได้รับ บริการด้าน สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการและเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ดูแลผู้ยากไร้อย่างทั่วถึง และ เป็นธรรม

นายทงศักดิ์ ทองแสน  
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

5.2 จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่

5.3 จัดอบรม สัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมประสบการณ์ ให้แก่กลุ่ม อาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก เยาวชน กลุ่ม อ.ส.ม. และกลุ่มสตรี

## 6. นโยบายด้านสาธารณสุข

6.1 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพ อนามัยของเด็กและเยาวชน และประชาชนให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยถ้วนหน้า โดยให้ความสำคัญกับการดูแล การส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของตนเองมากขึ้น

6.2 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมและภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อ.ส.ม.)

6.3 สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขขององค์กรต่างๆ ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่ออันตรายต่างๆตามหลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

6.4 พัฒนาศักยภาพ ด้านสาธารณสุขชุมชนมูลฐานของคนในชุมชน และสนับสนุนการให้บริการสุขภาพ อนามัย สุขศึกษา โภชนาการ ตามแนวปฏิบัติมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน

6.5 รมรงค์การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และสถานที่ต่างๆ ในเขต เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่

นโยบายทั้ง 6 ประการ ที่กล่าวมาแล้วนั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า ดังนั้น การดำเนินงานในแต่ละภารกิจ แต่ละโครงการสามารถเดินหน้าให้เป็นไปตามนโยบาย 6 ประการ และปัจจัยที่สำคัญคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนที่จะต้องช่วยกันเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง กระผม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของสมาชิกสภา เทศบาล ประชาชน ที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างจริงจัง และในการนี้ กระผมขอแนะนำทีมงานบริหารที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของกระผม ดังนี้

1. นางมยุเรศ อินทจักร์ รองนายกเทศมนตรี
2. นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรี
3. นางยุพิน วุฒิการณ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี

กระผม ขอเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทราบว่า กระผมจะ

นายทงศักดิ์ ทองแสน  
นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจให้สมกับที่ได้รับ ความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้เข้ามาพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้าให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยจะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ โดยจะคำนึงถึงอำนาจหน้าที่ ความถูกต้อง เป็นธรรม และบริหารงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ที่สำคัญจะยึดเอาผลประโยชน์และความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรี ได้กล่าวแถลงนโยบายการบริหารงานให้สภาได้รับทราบ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ (ให้เวลาพอสมควร) ถ้าไม่มีลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ลำดับต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา  
**ระเบียบวาระที่ 5.1 การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** ขอเชิญเลขานุการแจ้งระเบียบกฎหมาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

ว่าที่ร้อยตรีธีรภาพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอชี้แจงรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 7 และ ข้อ 8 ได้กำหนดไว้ดังนี้

**ข้อ 7 องค์กรจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย**

- (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย**

- (1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
- (2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
- (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน กรรมการ
- (5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ณะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น คัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน กรรมการ

(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ

(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 กำหนดไว้ว่า ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธาน คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของ คณะกรรมการกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านประธานสภาดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ของเทศบาล ตำบลจันจว้า ขอเรียนเชิญครับ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งระเบียบวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ให้สภาเทศบาลทราบแล้วนั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่จะเห็นสมควรเป็น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล จำนวน 3 ท่าน ขอเชิญครับ

นายชาติชาย ชุ่มมงคล  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายชาติชาย ชุ่มมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอเสนอ ร.ต.อ.เผ่าพันธุ์ ทุนกาศ, นายบุญลืบ ปงกันคำ และ นายสมพงษ์ ลาพิงค์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ครับ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน

นายดำคำ ธรรมรัตน์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายดำคำ ธรรมรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองครับ

นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองครับ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้เห็นที่สมควรเป็นเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ (ได้ให้เวลาพอสมควร)

ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้คัดเลือก ร.ต.อ.เผ่าพันธุ์ ทุนกาศ, นายบุญลับ ปงกันคำ และ นายสมพงษ์ ลาพิงค์ เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้า ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ลำดับต่อไป ระเบียบวาระที่ 5.2 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ ท่าน ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ขอเชิญครับ

ร.ต.อ.เผ่าพันธุ์ ทุนกาศ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม ร.ต.อ.เผ่าพันธุ์ ทุนกาศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอเสนอชื่อ นายชาติชาย ชุ่มมงคล, นายดำคำ ธรรมรัตน์ และ นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน

นายบุญลับ ปงกันคำ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม นายบุญลับ ปงกันคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองครับ

นางไพรินทร์ คำมี  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน  
นางไพรินทร์ คำมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองค่ะ

นายสมพงศ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็นเป็นคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล อีกหรือไม่ครับ (ได้ให้เวลาพอสมควร)  
ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้คัดเลือก นายชาติชาย ชุ่มมงคล, นายดำคำ  
ธรรมรัตน์ และ นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์ เป็นคณะกรรมการติดตามและ  
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมพงศ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ลำดับต่อไป ระเบียบวาระที่ 5.3 การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า ขอเชิญเลขานุการแจ้งระเบียบ  
กฎหมาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์  
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการและบริหาร  
จัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2561  
ข้อ 13 ให้คณะกรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) (5) (6) และ (7)  
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ในกรณีที่กรรมการตามวรรคหนึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ดำเนินการคัดเลือกกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ตำแหน่งกรรมการนั้นว่างลงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน  
กำหนดในข้อ 12 วรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี ให้ผู้ได้รับการ  
คัดเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า  
ชุดปัจจุบันจะครบกำหนดวาระอยู่ในตำแหน่ง 4 ปีในวันที่ 25 ธันวาคม  
2565 ซึ่งยังคงเหลือระยะเวลาการอยู่ในตำแหน่งอีก 1 ปี 7 เดือน  
ดังนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะอยู่ในตำแหน่งเท่าระยะเวลาที่  
เหลืออยู่

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

นายสมพงศ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งระเบียบวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า ให้สภาเทศบาลทราบแล้ว  
นั้น ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมควรเป็น คณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญครับ

นางเกษร แสนคำหล่อ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านดิฉัน  
นางเกษร แสนคำหล่อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอเสนอชื่อ  
นางวงษ์เดือน ปินทรายมูล และ นายจันคำ ทันทล้ำ เป็นคณะกรรมการ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า ค่ะ

นายสมพงศ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน

นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม  
นายอภิสิทธิ์ ไชยรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองครับ

นางอำพัน เมืองสุวรรณ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ดิฉัน  
นางอำพัน เมืองสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองค่ะ

นายสมพงศ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมควรเป็นเป็นคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า อีกหรือไม่ครับ (ได้ให้เวลา  
พอสมควร) ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้คัดเลือกนางวงษ์เดือน  
ปินทรายมูล และ นายจันคำ ทันทล้ำ เป็นคณะกรรมการกองทุน  
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมพงศ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ลำดับต่อไป ระเบียบวาระที่ 5.4 การคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม  
โครงการ ขอเชิญเลขานุการแจ้งระเบียบกฎหมาย และรายละเอียดที่  
เกี่ยวข้องในเรื่องนี้



ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามคำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลจันจว้า ที่ 712/2563  
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล  
จันจว้า ประกอบด้วย

1. นายอรัญ จินดาธรรม รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการ
2. นางวงษ์เดือน ปินทรายมูล สมาชิกสภาเทศบาล อนุกรรมการ
3. นายบุญเลิศ จินดาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล อนุกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คำลือ รองปลัดเทศบาล อนุกรรมการ
5. นายแทนนิตย์ นาใจ ผอ.รพ.สต.จันจว้า อนุกรรมการ
6. นางสมสมัย นาใจ ผอ.รพ.สต.น้ำลัด อนุกรรมการ
7. นางทัศนีย์ ทุ่งวง ผอ.รพ.สต.จันจว้าใต้ อนุกรรมการ
8. นางสาวบานเย็น จับใจนาย อ.ส.ม.ในพื้นที่ อนุกรรมการ
9. นางรัตนา วงศ์ปัญญา ผอ.กองสาธารณสุขฯ อนุกรรมการ/เลขานุการ
10. นางสาวพิรชญา ไชปัญญา นักวิชาการสาธารณสุข อนุกรรมการ/  
เลขานุการ

เลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการติดตามโครงการชุดนี้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
จำนวน 2 ท่าน จึงต้องมีการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างโดยมีวาระดำรง  
ตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลืออยู่

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลได้แจ้งระเบียบวิธีการคัดเลือก  
คณะอนุกรรมการติดตามโครงการ ให้สภาเทศบาลทราบแล้วนั้น ขอเชิญ  
สมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมสมควรเป็น คณะอนุกรรมการติดตามโครงการ  
จำนวน 2 ท่าน ขอเชิญครับ

นายจันคำ ทันท้า  
รองประธานสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  
กระผมนายจันคำ ทันท้า รองประธานสภาเทศบาล ขอเสนอนางเกษร  
แสนคำหล่อ และ นางอำพัน เมืองสุวรรณ เป็นคณะอนุกรรมการติดตาม  
โครงการ ครับ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ขอผู้รับรอง จำนวน 2 ท่าน

นายชาติชาย ชุ่มมงคล  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม  
นายชาติชาย ชุ่มมงคล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองครับ

ร.ต.อ.เผ่าพันธุ์ ทุนภาค  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน กระผม  
ร.ต.อ.เผ่าพันธุ์ ทุนภาค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันจว้า ขอรับรองครับ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อผู้เห็นที่สมควรเป็นเป็นคณะอนุกรรมการ  
ติดตามโครงการ อีกหรือไม่ครับ (ได้ให้เวลาพอสมควร) ถ้าไม่มีเป็นอันว่าที่  
ประชุมแห่งนี้คัดเลือก นางเกษร แสนคำหล่อ และ นางอำพัน เมืองสุวรรณ  
เป็นคณะอนุกรรมการติดตามโครงการ ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

#### ระเบียบวาระที่ 6

#### เรื่อง อื่น ๆ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดจะมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบหรือไม่ครับ เชิญครับ

นางนิรุชา ชาวคำเขตต์  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม  
ประชุมทุกท่าน สำนักปลัดเทศบาลขอเรียนเชิญร่วมลงนามถวายพระพร  
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล

ที่ประชุม

รับทราบ

นางอุไรวรรณ เบ็งสุข  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กองคลัง  
ขอแนะนำส่วนราชการของกองคลัง ดังนี้

1. ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย งานแผนที่ภาษี, งานผลประโยชน์  
และงานพัฒนารายได้
2. ฝ่ายบริหารงานคลัง ประกอบด้วย งานพัสดุและทรัพย์สิน,  
งานการเงินและบัญชี และงานธุรการ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายกเชนทร์ ไชยเจริญ  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน กองช่าง  
ขอแนะนำส่วนราชการของกองช่าง ดังนี้

1. ฝ่ายการโยธา
2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ขอประสานการปฏิบัติงานในส่วนของกองช่างซึ่งจะมีการขอใช้อำนาจของ  
สภาเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสภาครั้งหน้า โดยจะขอนำเรียนปรึกษา  
นอกรอบก่อนเข้าสู่การพิจารณา

ที่ประชุม

รับทราบ

นายศตวรรษ ลือเลิศ  
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ตามที่  
กระผมได้รับคำสั่งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ดันยาง  
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 จะมีการประชุม  
ผู้ปกครองเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการเปิดภาคเรียน  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะผู้ปกครอง  
ร่วมกับทางโรงเรียนต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นายชมพร จับใจนาย  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2  
บ้านใหม่ฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ทาง  
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านใหม่ฯ มีกำหนดประชุมผู้ปกครอง ในวันที่ 9-10  
มิถุนายน 2564 เพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกำหนดการ  
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2564 รวมถึงรูปแบบการเปิดภาคเรียนใน  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลและคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะผู้ปกครอง  
ร่วมกับทางโรงเรียนต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

นางรัตนา วงศ์ปัญญา  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกอำเภอแม่จัน โดยศูนย์ปฏิบัติการ  
ควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอแม่จัน

1. กรณีพบผู้ป่วยรายแรกของหมู่บ้านต้องควบคุมโรคโดยการพ่น  
สารเคมีฆ่ายุงตัวเต็มวัยทั้งแบบกระป๋องสเปรย์ในบ้านผู้ป่วยภายใน 3 ชั่วโมง  
ที่รับแจ้งและพ่นหมอกควันสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายแบบคุณภาพ  
และมีส่วนร่วมทุกฝ่ายในวันที่ 1, 3, 7 (นับจากวันที่พบผู้ป่วย) ในรัศมี 100  
เมตร รอบบ้านผู้ป่วย

2. กรณีมีผู้ป่วย จำนวน 2 คนขึ้นไปในหมู่บ้านในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน  
ให้ถือว่ามีการระบาดของโรคไข้เลือดออก ต้องควบคุมโรคทั้งหมู่บ้านและจัดทำ  
ประชาคมของหมู่บ้าน พ่นหมอกควันสำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยให้  
ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็น 0 ในวันที่ 7 ของการควบคุมโรค และทำลาย  
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

3. กรณีมีผู้ป่วย จำนวน 3 รายขึ้นไปในเวลาใกล้เคียงกัน ให้พิจารณา  
ใช้เครื่องพ่นฝอยละออง ULV มาเพิ่มเติมในการควบคุมโรค เนื่องจากมี  
ประสิทธิภาพในการฆ่ายุงตัวแก่ได้ดีกว่า

4. กรณีที่พบลูกน้ำยุงลายในบ้าน/วัด/โรงเรียน/โรงแรม/ตลาด/  
ร้านค้า/สถานที่ราชการในพื้นที่หมู่บ้าน ให้มีมาตรการเตือนและปรับนำเงินมา  
เป็นกองทุนป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเพิ่มเติมด้วย

- ตามที่มิมติให้เปิดตลาดนัดวันเสาร์ ที่ตลาดคลองถมบ้านกิ้วพรวัว ตั้งแต่  
วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการระดับตำบลจะเข้าดำเนินการ  
ตรวจสอบมาตรการควบคุม ในเวลา 14.00 น. จึงขอเชิญสมาชิกสภาและ  
คณะผู้บริหารร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบในครั้งนี้ด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

นายนเรศ มาละ  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
รท.ผอ.กองการประปา

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กองการประปามีหน้าที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล  
จันจว้า จำนวน 2,000 กว่าครัวเรือน ครอบคลุม 8 หมู่บ้าน ขณะนี้กำลัง  
ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาลโดยกรมชลประทาน ในส่วน  
ของประปาหมู่บ้านสันนาหนองบัว หมู่ 10 ตำบลจันจว้า ช่างไฟฟ้าได้  
ตรวจสอบพบว่าเกิดความเสียหายจากเหตุฟ้าผ่าจึงไม่สามารถทำงานตามปกติ  
ได้ อยู่ระหว่างการซ่อมแซม เบื้องต้นได้รับการประสานให้นำน้ำดื่มถึงประปา

นายนเรศ มาละ  
หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
รท.ผอ.กองการประปา

หมู่บ้านและทางหมู่บ้านก็ได้จัดการเชื่อมระบบเป็นระบบโซลาร์เซลล์ผสมผสาน  
ในเบื้องต้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน

ที่ประชุม

รับทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมมีเรื่องแจ้งและประสานการปฏิบัติ ดังนี้

1. เรื่องเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน ตามที่ได้มีการฝึกอบรม กระผมได้จัดทำ  
คู่มือระเบียบกฎหมายเป็นเล่มสีฟ้าและคู่มือการประชุมสภาท้องถิ่นให้กับสมาชิก  
ทุกท่านในข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในเล่มที่ท่านได้รับหมดแล้ว ขอฝาก  
ให้ทุกท่านนำไปศึกษาสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป เพื่อใช้ประกอบและ  
อ้างอิงให้เกิดความเข้าใจไปพร้อมกันจะได้ไม่เกิดความสับสนหรือเข้าใจไม่ถูกต้อง

2. ที่ผ่านมามเทศบาลตำบลจันจว้าได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารตลาดสด มี  
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเป็น  
คณะกรรมการ จึงขอแจ้งให้ทราบว่าขณะนี้กองสาธารณสุขฯ จะเสนอแต่งตั้ง  
สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านร่วมเป็น  
คณะกรรมการบริหารตลาดสด เพราะมีเรื่องรอดำเนินการหลายเรื่องเกี่ยวกับการ  
จัดหาผลประโยชน์หรือรายได้เข้าสู่เทศบาล ซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจร่วมกัน ขณะนี้  
มีเรื่องที่ต้องให้คณะกรรมการบริหารตลาดสดร่วมกันตัดสินใจ โดยจะมีการเรียก  
ประชุมคณะกรรมการบริหารตลาดสดในโอกาสต่อไป

3. ขณะนี้เทศบาลตำบลจันจว้าได้เร่งรัดให้แต่ละหมู่บ้านส่งโครงการพัฒนา  
โดยจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการที่จะบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่าย พ.ศ.2565 ฝากให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ประสานกับหมู่บ้านเพื่อ  
กลั่นกรองเบื้องต้น และจะได้ส่งทีมงานกองช่างไปสำรวจออกแบบตามขั้นตอน  
กระผมกำหนดให้กองช่างประสานกับกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาในพื้นที่เข้า  
ร่วมสำรวจด้วยทุกครั้งโดยต้องมีบันทึก ภาพถ่าย และการลงนามประกอบเพื่อให้  
ทราบถึงปัญหาในพื้นที่และความต้องการในขณะนั้น เป็นการตัดปัญหาการ  
เปลี่ยนแปลงแก้ไขในภายหลัง

ในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี จะสิ้นสุดในปีนี้ต้องจัดทำแผนใหม่ก่อน  
สิ้นเดือนตุลาคม ภายในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการประชุมร่วมกับองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงรายเพื่อเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่วข้องภาพ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

4. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนได้รับการพิจารณา 17 โครงการ อยู่ในพื้นที่ต่างๆในเขตเทศบาลตำบลจันจว้า เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นเทศบาลเป็นเพียงต้นเรื่องในการขอรับงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การดำเนินกิจกรรมโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ เหล่านั้นเป็นของหน่วยงานอื่นระดับจังหวัด กระทรวง กรม เข้ามาดำเนินการในพื้นที่เอง ขอฝากสมาชิกสภาทุกท่านในการประสานระดับพื้นที่ให้ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยว่าเทศบาลไม่ได้บริหารจัดการเองโดยตรง

5. โครงการขุดลอกหนองเขียวและหนองมโนราห์เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนองเขียวนับเป็นแหล่งผลิตน้ำที่สำคัญ ได้รับแจ้งมาว่าได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยทหารพัฒนา 25 ล้านบาท งบของจังหวัด 20 ล้านบาท รวมแล้วมีงบประมาณมาลงในพื้นที่เพิ่มเติม 45 ล้านบาท เบื้องต้นนั้นเทศบาลเป็นผู้ขอรับงบประมาณไปทั้งหมด แต่เนื่องจากเป็นโครงการเกินศักยภาพ จึงมีหลายหน่วยงานเข้ามาดำเนินการเองในพื้นที่ของเรา เมื่อเกิดปัญหา เกิดคำถาม ประชาชนจะเกิดความสับสนและมุ่งหาคำตอบมาที่เทศบาล ขอให้ทุกท่านได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเทศบาลเป็นเพียงต้นเรื่องเท่านั้น

6. ตามที่สมาชิกสภาเทศบาลได้เข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วอาจจะได้รับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ของปัญหาน้ำประปา เช่น น้ำไม่เพียงพอหรือหยุดไหลเป็นบางช่วงเวลา ขอนำเรียนว่าขณะนี้การผลิตน้ำประปามีระบบประปาจำนวน 2 ชุด ในกระบวนการผลิตต้องเปลี่ยนกันเปิดระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่ หากสูบลอต 24 ชั่วโมงเครื่องก็อาจจะพังเสียหายได้ กระผมได้ให้กองการประปาเตรียมเรื่องเพื่อที่จะขอให้สภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติจัดซื้อมอเตอร์สูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค ในการประชุมสภาครั้งหน้า

ดังนั้นช่วงนี้หากมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำประปาขอให้แจ้งโดยตรงที่ กองการประปาเพื่อที่จะได้ประสานการปฏิบัติต่อไป

7. สรุปรายการส่งมอบหน้าที่และรายงานผลการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหารซึ่งกระผมได้จัดทำเป็นบันทึก เอกสารทั้งหมดตามที่ให้ทุกกองสรุปมา (ชี้แจงข้อมูลประกอบบนจอภาพ)

และขอมอบเอกสารเหล่านี้รวมทั้งเทศบัญญัติและคู่มือการปฏิบัติงานให้กับนายกเทศมนตรีรองนายกเทศมนตรี (มีการถ่ายภาพการส่งมอบ)

ที่ประชุม

รับทราบ

นายบุญลับ ปงกันคำ  
สมาชิกสภาเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมได้รับแจ้งจากประชาชนบ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าได้  
ว่ามีตัวต่อทำรังที่เสาไฟฟ้า และบินแตกออกจากรังไปต่อยชาวบ้านจนได้รับความ  
เดือดร้อน จึงขอเรียนถามว่างานป้องกันสามารถเอารังต่อออกได้หรือไม่  
ขอคำตอบภายในวันนี้เพราะจะได้ตอบคำถามให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนได้รับทราบ

ว่าที่ร้อยตรีธีรภพ ธนะศรี  
เลขานุการสภาเทศบาล

เกี่ยวกับปัญหาตัวต่อที่สมาชิกสภาแจ้งมานี้ ให้งานป้องกันลงพื้นที่ตรวจสอบ  
เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป

นายสมศักดิ์ คำลือ  
รองปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
กระผมมีเรื่องสำคัญที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจกิจการประปาของเทศบาล  
ตำบลจันจว้า ซึ่งระบบประปาของเทศบาลแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ประปา  
เทศบาล ให้บริการ 8 หมู่บ้าน และประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้รับการ  
ประสานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขอรับเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเข้ามา  
ตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี ทั้งนี้ประปาหมู่บ้าน  
ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการประปา  
หมู่บ้าน พ.ศ.2548 ซึ่งจะต้องมีการรายงานรายรับ-รายจ่าย ให้เทศบาลทราบ  
ทุกเดือน ในการบริหารกิจการต้องเสนอให้นายกเทศมนตรีลงนามให้ความ  
เห็นชอบด้วย

2. ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ งานป้องกันฯ ต้องออกไปเติมน้ำ  
ถังภัยแล้งเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บ้านห้วยน้ำราก หมู่ 4 ตำบลจันจว้า  
ต้องออกไปเติมน้ำให้ทุกวัน ทั้งนี้ต้องนำมาพิจารณาว่าในการดำเนินการจะถือ  
แนวทางการปฏิบัติอย่างไร

3. เรื่องสืบเนื่องจากที่ผมได้ไปประชุมคณะกรรมการประสานแผน  
ของอำเภอแม่จัน เทศบาลตำบลจันจว้าได้ส่งโครงการที่เกินศักยภาพ  
จำนวน 7 โครงการ ปรากฏว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ จำนวน 3 โครงการ เพราะไม่อยู่  
ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีโครงการเข้าหลักเกณฑ์  
ที่จะเสนอต่อไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

3.1 โครงการปรับปรุงถนนสายหลักบ้านแม่คำน้ำลาดหมู่ที่ 3  
ตำบลจันจว้าเชื่อมตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

3.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยน้ำรากหมู่ที่ 5 ตำบลจันจว้า  
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

3.3 โครงการชุดเจาะบ่อบาดาลบ้านต้นยางหมู่ที่ 7 ตำบลจันจว้า อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย

3.4 โครงการชุดลอกลำเหมืองร่องเสื่อต้นบ้านแม่ค้ำน้ำลัดหมู่ที่ 3 ตำบลจันจว้า อำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย

4. ในการพิจารณาโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต่อไปนี้จะไม่มีการที่เป็นโควตาของสมาชิกสภาจังหวัด ต้องส่งให้ทางผู้บริหารพิจารณานำเข้าสู่สภาให้ความเห็นชอบ จะไม่มีการขอยแบ่งเป็นโครงการขนาดเล็ก ไม่เอาวงเงินงบประมาณเป็นที่ตั้ง ครั้งต่อไปจะพิจารณาตามความต้องการ ความเดือดร้อน ความจำเป็นของพี่น้องชาวบ้านเป็นหลัก เช่น การก่อสร้างถนนก็จะสร้างให้แล้วเสร็จทีเดียวทั้งสาย โดยจะจัดลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วน เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของทั้งจังหวัด

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้ง จะหาวิธีเก็บกักน้ำในฤดูฝนไปใช้ในฤดูแล้ง เดิมมีชุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 คัน กำลังอนุมัติจัดซื้อชุดเจาะบ่อบาดาลอีก 2 คัน เพราะมีคิวชุดเจาะยาว หน่วยงานใดจะขอชุดเจาะนั้นเจ้าของพื้นที่ต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการชุดเจาะให้ฟรี แต่วัสดุอุปกรณ์นั้นหน่วยงานที่ขอต้องจัดเตรียมเอง

6. สืบเนื่องจากการประชุมที่จังหวัดเชียงราย เป็นการประชุมของคณะทำงานพัฒนาเวียงหนองล่อง ในด้านการท่องเที่ยวมีคณะทำงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่องเที่ยวจังหวัด และ NGO ประชุมร่วมกัน มีการพิจารณาโครงการทั้งหมด 12 โครงการ งบประมาณทั้งหมด 41 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเกี่ยวกับการออกแบบและวิจัยพัฒนาพื้นที่เวียงของลม

จึงนำเรียนเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายทนงศักดิ์ ทองแสน  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสวัสดิสมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ก็ถือว่าได้มาแถลงนโยบายในการเข้ามาบริหารเทศบาลตำบลจันจว้า ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน ตลอดถึงข้าราชการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากมีภารกิจสิ่งใดที่เป็นความเร่งด่วนหรือสำคัญสามารถพูดคุยหารือกับผมได้ทุกเรื่อง เพื่อจะให้การพัฒนาเทศบาลตำบลจันจว้าเป็นที่ยอมรับและมีทิศทางในการดำเนินงานอย่างถูกต้อง และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการทำงาน นโยบายต่างๆ ที่ผมได้หาเสียงไว้จะถือเป็นแนวทางการ



นายทงศักดิ์ ทองแสน  
นายกเทศมนตรี

ปฏิบัติ ตรงไหนที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและชุมชนผมมีความมั่นใจว่าพวกเราสามารถทำงานร่วมกันในทิศทางเดียวกันได้ ฝากถึงทุกท่านหากรับรู้ปัญหาอะไรที่จะนำมาปฏิบัติให้เกิดความราบรื่นและเป็นที่ยอมรับของท้องถิ่นและประชาชนนั้นผมพร้อมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันด้วยความยินดี

ที่ประชุม

รับทราบ

นางมยุเรศ อินทจักร์  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมีความยินดีและดีใจที่ได้เข้ามาทำงานกับหน้าที่ ณ จุดนี้ ท่านใดมีสิ่งไหนที่จะพอช่วยเหลือกันได้ดีดิฉันจะไปขอความร่วมมือจากท่าน และหากท่านใดมีสิ่งที่จะนำเสนอดิฉันก็พร้อมที่จะรับฟัง

ที่ประชุม

รับทราบ

นายอรัญ จินดาธรรม  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ถือว่าพวกเราได้มาทำงานร่วมกันแล้วขอให้เป็นอย่างนี้ใจเดียวกันเพื่อพี่น้องประชาชนทั้ง 23 หมู่บ้าน ผมเชื่อว่าถ้าไม่ขัดแย้งกันเราจะนำความเจริญมาสู่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจันจว้าได้

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสมพงษ์ ลาพิงค์  
ประธานสภาเทศบาล

ท่านใดมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ขอปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลจันจว้า สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ไว้เพียงเท่านี้

ปิดประชุม

เวลา 14.15 น.

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี



(ธีรภาพ ณะศรี)

ผู้จด / บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลจันจว้า

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลจันทวี  
สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เห็นว่าถูกต้องกับความเป็นจริง

(ลงชื่อ) ร.ต.อ.

ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

(เผ่าพันธ์ ทุนภาค)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทวี

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางเกษร แสนคำห่อ)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทวี

(ลงชื่อ)

เลขานุการฯ

(นางไพรินทร์ คำมี)

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจันทวี

สภาเทศบาลตำบลจันทวีได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี  
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ **14 มิ.ย. 2564**

(ลงชื่อ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลจันทวี

(นายสมพงษ์ ลาพิงค์)